



# Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 11 ฉบับที่ 605 ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

ช่วงวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

## ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- จีดีพีในไตรมาสที่ 4/66 ขยายตัว 1.7%YoY ทำให้ GDP ตลอดทั้งปี 66 ขยายตัวที่ 1.9%
- การส่งออกสินค้าในเดือน ม.ค. มีมูลค่า 22,649 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 10%YoY, การนำเข้าสินค้าในเดือน ม.ค. มีมูลค่า 25,407 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 2.6%YoY, ดุลการค้าในเดือน ม.ค. ขาดดุลเป็นมูลค่า 2,757 ล้านดอลลาร์
- ยอดการผลิตรถยนต์ในเดือน ม.ค. มีจำนวนทั้งสิ้น 142,102 คัน ปรับตัวลดลง 12.5%YoY
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 36.10 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.พ. 67

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า**จีดีพีในไตรมาสที่ 4/66 ขยายตัว 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี** ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้ 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี **ทำให้ GDP ตลอดทั้งปี 66 ขยายตัวที่ 1.9%** ชะลอลงจากปี 65 และต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัวได้ 2.1% ตามการส่งออกสินค้าที่หดตัวลง รวมทั้งการลดลงของการใช้จ่ายของรัฐบาลและการลงทุนของรัฐบาล **สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 67 สศช. ได้ปรับประมาณการลงมาอยู่ที่ 2.2-3.2% จากเดิมคาด 2.7-3.7%** สำหรับปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ คือ การส่งออกที่คาดว่าจะกลับมาขยายตัวตามการฟื้นตัวของการค้าโลก การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการขยายตัวต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ โดยมีปัจจัยหนุนจากแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะทรงตัวในระดับต่ำ ด้านปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม คือ การลดลงของแรงขับเคลื่อนทางการคลัง โดยเป็นผลจากความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณในปี 67 ในขณะที่สัดส่วนหนี้สินของภาครัฐครัวเรือนและภาคธุรกิจยังคงอยู่ในเกณฑ์สูง

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า**การส่งออกสินค้าในเดือน ม.ค. มีมูลค่า 22,649 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี** เติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 และสูงสุดในรอบ 19 เดือน ส่วน**การนำเข้าสินค้าในเดือน ม.ค. มีมูลค่า 25,407 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี** ส่งผลทำให้**ดุลการค้าในเดือน ม.ค. ขาดดุลเป็นมูลค่า 2,757 ล้านดอลลาร์** โดยการส่งออกของไทยที่ขยายตัวสอดคล้องกับหลายๆ ประเทศในเอเชียตามทิศทางการค้าโลกที่เริ่มฟื้นตัว กอปรกับฐานการส่งออกในเดือน ม.ค. 66 อยู่ในระดับที่ต่ำ ซึ่งเมื่อนำมาเทียบกับเดือน ม.ค. 67 จึงทำให้ได้อัตราการขยายตัวที่ค่อนข้างสูง, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า**ยอดการผลิตรถยนต์ในเดือน ม.ค. มีจำนวนทั้งสิ้น 142,102 คัน ปรับตัวลดลง 12.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี** เนื่องจากการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ลดลงถึง 33.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยเฉพาะการผลิตกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ลดลงถึง 50.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามยอดขายที่ลดลงจากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน

**ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 36.10 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.พ. 67** โดยเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนค่าลงในช่วงต้นสัปดาห์ท่ามกลางความกังวลต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังจากตัวเลขจีดีพีไทยในปี 66 เติบโตเพียง 1.9% และสภาพัฒนาฯ ได้มีการปรับทบทวนประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 67 ลงมาที่กรอบ 2.2-3.2% อย่างไรก็ดี เงินบาทได้พลิกแข็งค่าหลุดระดับ 36.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในช่วงกลางสัปดาห์ตามทิศทางของเงินหยวน กอปรกับน่าจะจะมีปัจจัยบวกเพิ่มเติมมาจากการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก และแรงซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยของต่างชาติ แต่ในช่วงปลายสัปดาห์เงินบาทได้อ่อนค่าลงอีกครั้งตามภาพรวมของสกุลเงินในภูมิภาค ในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ฟื้นตัวแข็งค่ากลับมาตามบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ที่ขยับขึ้นจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะไม่รีบลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในรอบการประชุมใกล้ๆ นี้



## ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นในเดือน ก.พ. ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 51.4, ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจ (LEI) ในเดือน ม.ค. ลดลง 0.4%MoM, ยอดขายบ้านมือสองในเดือน ม.ค. ลดลง 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- **ประเทศจีน:** ธนาคารกลางจีนมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 5 ปีลง 0.25% สู่ระดับ 3.95%
- **ประเทศญี่ปุ่น:** ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ธ.ค. 66 ลดลง 0.7%YoY, ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ก.พ. ลดลงสู่ระดับ 47.2, ดัชนี PMI ภาคบริการเดือน ก.พ. ลดลงสู่ระดับ 52.5
- **สหภาพยุโรป:** ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 48.9
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน**

**ประเทศสหรัฐฯ:** เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยว่า **ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นในเดือน ก.พ. ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 51.4** จากระดับ 52.0 ในเดือน ม.ค., Conference Board เปิดเผยว่า **ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจ (LEI) ในเดือน ม.ค. ลดลง 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน** สู่ระดับ 102.7 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 63, สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ เปิดเผยว่า **ยอดขายบ้านมือสองในเดือน ม.ค. ลดลง 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี** สู่ระดับ 4 ล้านยูนิต

**ประเทศจีน:** ธนาคารกลางจีน (PBOC) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 5 ปีลง 0.25% สู่ระดับ 3.95% ซึ่งเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยประเภทดังกล่าวเป็นครั้งแรกในรอบ 8 เดือน หรือนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 66

**ประเทศญี่ปุ่น:** สำนักงานคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า **ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ธ.ค. 66 ลดลง 0.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ก.พ. ลดลงสู่ระดับ 47.2** จากระดับ 48.0 ในเดือน ม.ค. ส่วน**ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน ก.พ. ลดลงสู่ระดับ 52.5** จากระดับ 53.1 ในเดือน ม.ค.

**สหภาพยุโรป:** ฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB) เปิดเผยว่า**ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 48.9** จากระดับ 47.9 ในเดือน ม.ค.

**ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน** โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 67 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 23 ก.พ. ที่ระดับ 76.49 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 2.7 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 2.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน อนึ่งการปรับตัวลงในรอบสัปดาห์นี้เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ให้ความเห็นว่าเฟดควรที่จะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปอีก 2-3 เดือน ซึ่งอาจมีผลกดดันต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และลดความต้องการใช้น้ำมัน นอกจากนั้นตลาดน้ำมันยังปรับตัวลงหลังมีรายงานว่าการเจรจาเพื่อให้มีการหยุดยิงในฉนวนกาซายังคงดำเนินต่อไปในกรุงปารีสเพื่อยุติความขัดแย้งในปาเลสไตน์ และเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติ

## ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 4/66 (ประมาณการครั้งที่ 2), ยอดขายบ้านใหม่เดือน ม.ค., ดัชนีการผลิตเดือน ก.พ., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ม.ค., ราคาบ้านเดือน ธ.ค. 66, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.พ., ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน ม.ค.
- **สหภาพยุโรป:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.พ
- **ประเทศญี่ปุ่น:** การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน ม.ค., ยอดค้าปลีกเดือน ม.ค.